

Số: 135/BC-HĐND

*Kon Rẫy, ngày 18 tháng 11 năm 2022*

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Báo cáo của UBND huyện về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XV, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức phiên họp để thảo luận, thẩm tra báo cáo số 502 /BC-UBND ngày 9/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, khóa XV.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, kết quả giám sát và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với những nội dung báo cáo của UBND huyện về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

#### **I. Một số vấn đề chung của báo cáo**

Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về nội dung phản ánh đầy đủ các mặt công tác, đánh giá được thực trạng tình hình, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp để thực hiện trong năm 2023.

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng (PCTN), đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc về tham nhũng; đồng thời ban hành văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện tốt các quy định về PCTN; gắn công tác PCTN với công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự minh bạch trong việc giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra được tăng cường, phát hiện một số sai phạm, kiến nghị thu hồi nợ ngân sách Nhà nước và xử lý trách nhiệm theo quy định.

#### **II. Những kết quả đã đạt được**

Ban Pháp chế nhận thấy, các giải pháp PCTN được triển khai đầy đủ, trong đó có biện pháp như việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch

trong hoạt động của cơ quan đơn vị; xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy định việc cán bộ công chức, viên chức nộp lại quà tặng; việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức các qui tắc đạo đức nghề nghiệp, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; xem xét, xử lý nghiêm về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức do mình quản lý, đã kiện toàn Bộ phận một cửa, ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn và thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí, khắc phục tình trạng quá hạn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên qua giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cho thấy việc giải quyết các thủ tục hành chính của một số cơ quan chức năng của huyện còn chậm nhất là các giao dịch về quyền sử dụng đất.

### III. Kiến nghị đề xuất

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác PCTN thời gian tới. Đề nghị UBND huyện quan tâm hơn về một số vấn đề sau:

- Bên cạnh các giải pháp có tính chất phòng ngừa như thực hiện công tác tuyên truyền, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách hành chính, việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan... thì tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính trong giải quyết các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng; thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Ban Pháp chế kính trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XV./.

#### Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân huyện (bc);
- Thường trực HĐND huyện (bc);
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Thanh Tùng**